



เอเชียพริชชั่น คือ ความภูมิใจ



สุกษณ์ นามวงศ์^๑

ผมทำงานอยู่ที่เอเชียพริชชั่นมาแปดปีกว่าๆ ได้พบกับมุมมองความสุขที่หลากหลาย อย่างแรกเลย คือ ผมได้ทำงานและมีรายได้ไปจนเจ็ครอบครัว และก็ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ด้วยดีตลอดมา อีกทั้งยังมีเพื่อนฝูงที่เรียกว่าเป็นกัลยาณมิตร มีโอกาสได้พูดคุยกัน และก็ได้เจอจูนกัน ผมคิดว่าทรงนี่คือสิ่งที่ผมภูมิใจที่สุดที่ได้มาอยู่เอเชีย พริชชั่น เพราะผมเป็นคนต่างจังหวัด การมีเพื่อนฝูงที่คอยให้กำลังใจในวันที่ท้อแท้ และเมื่อมีเรื่องเคียดแค้นร้อนใจอะไรก็สามารถพูดคุยปรึกษากันได้ สิ่งเหล่านี้ทำให้ผมอยู่ที่นี้อย่างมีกำลังใจและมีแรงทำงานต่อไปได้ ผมจึงสามารถทำให้เราทำงานอยู่ได้ถึงทุกวันนี้

อีกเรื่องหนึ่งก็คือ บริษัทให้โอกาสเราได้ไปปฏิบัติธรรมเป็นเวลาเจ็ดถึงแปดวัน ผมถือว่าเป็นความโชคดีที่เมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วได้ปฏิบัติธรรมอย่างนี้สักครั้ง ซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าถ้าอยู่องค์กรอื่นก็อาจจะไม่มีโอกาสแบบนี้ ซึ่งทำให้ผมมีความสุขที่ได้ทำงานที่เอเชียพริชชั่น

กิจกรรมที่ทำให้ผมมีความสุขมากอีกอัน คือ การอบรมหลักสูตร "เติมพลังใจให้ความรักแก่กัน" ซึ่งตอนนี่เราเปลี่ยนชื่อเป็น "เติมพลังใจให้คุณค่าแก่กัน" หรือเรียกว่า Mind Training เป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการให้กำลังใจ และการสร้างความรักให้แก่กัน กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ทำให้เราได้สัมผัสกับชีวิตผู้คนมากมาย และก็มีโอกาสได้เห็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา นอกจากนี้ผมยังมองว่าที่เราช่วยให้คนอื่นเกิดมุมมองที่ชีวิตที่ดีขึ้น เราก็ได้บุญได้ช่วย และทำให้เราเกิดความสุขใจ ที่สำคัญเราไปทำกิจกรรมแบบนี้เกือบทั่วประเทศ ไม่ใช่เฉพาะในองค์กรของเราเท่านั้น และทุกๆ

^๑ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด, บริษัท เอเชียพริชชั่น





ครั้งที่ไปทำกิจกรรมนี้ ก็จะทำให้เราได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ทำให้เรามีความสุขเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

การฝึกวินัยเป็นอีกกิจกรรมหลักของที่นี่ ซึ่งสนุกมาก แต่ต้องใช้ความอดทนมากเช่นกัน เป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างความสามัคคีในหน่วยงานหรือองค์กร เพราะเวลาทำงานอาจจะไม่มีโอกาสได้คุยกัน แต่เมื่อเราไปฝึกวินัยด้วยกัน พบความยากลำบากร่วมกัน จะทำให้รักกันและมีความเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้น ช่วยเสริมสร้างความสามัคคีในองค์กรให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ยังมีกิจกรรมที่ร่วมกันทำอยู่เสมอๆ ได้แก่ การเข้าแถวร้องเพลงชาติ การเรียนรู้เกี่ยวกับพระบรมราโชวาท หรือการเจริญสติในช่วงเวลาสั้นๆ ซึ่งทำให้ในผมมีโอกาสได้สงบจิตใจ และอยู่กับตัวเอง ผมว่าในช่วงเวลาแค่หนึ่งหรือสองนาที่ที่เราได้เจริญสติ นั่นคือ บุญมหาศาลแก่ชีวิตเรา ซึ่งผมถือว่าเป็นความสุขรูปแบบหนึ่ง

นอกจากนี้ บริษัทยังจัดกิจกรรมวันแม่ โดยให้พนักงานเขียนจดหมายถึงแม่ โดยมีแบบฟอร์มจดหมายเตรียมไว้ให้พนักงานเขียนว่าเราจะทำอะไรเพื่อแม่ ตัวผมเองก็เขียนจดหมายไปหาท่าน โดยเขียนไปว่า ผมจะคอยดูแล และรักษาอาการป่วยของแม่ตลอดชีวิต เมื่อผมกลับบ้านไปหาแม่ที่บ้าน แม่ก็มากอดและก็ร้องไห้ ซึ่งปกติท่านไม่ค่อยกอดผมเท่าไร แต่เป็นเพราะจดหมายฉบับนั้น ทำให้เราสองคนกล้าแสดงความรักต่อกัน

กิจกรรมปีพุทธชยันตีสองพันหกร้อยปี ผมก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมโดยไปสมัครที่เว็บไซต์ และก็ให้สัจจะอธิษฐานไว้ว่าจะไม่ดื่มสุราเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือน ซึ่งผมก็ทำตามนั้นอย่างเคร่งครัด ผมไม่ดื่ม ไม่แตะแอลกอฮอล์ ซึ่งผมพบว่าหากตั้งใจจริงผมก็สามารถทำได้ ซึ่งปกติแล้วการปฏิเสธเพื่อนฝูงที่ชวนดื่มสุราสำหรับผมนั้นเป็นเรื่องยาก แต่สุดท้ายก็สามารถทำได้ ซึ่งทำให้ผมมีสุขภาพดีขึ้น และประหยัดเงินด้วย

สิ่งหนึ่งที่ลืมไม่ได้คือ ผู้บริหารสูงสุดของเรา คุณอภิชาติ ซึ่งพนักงานส่วนใหญ่ความรักและนับถือ รวมถึงผมด้วย เพราะท่านสนับสนุนกิจกรรมดีๆ เหล่านี้ให้กับพนักงาน และก็ดูแลพนักงานด้วยดีเสมอมา ผมคิดว่าพนักงานทุกคนคงรับรู้ถึงความรักที่ท่านมีให้เราได้ จึงเป็นความสุขอย่างหนึ่งที่ได้ทำงานร่วมกับคุณอภิชาติ ประธานบริษัทของเรา

